

**การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์**

- **ประเด็นการประชุมประชาคมท้องถิ่น**

การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้ถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาและบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับเทศบาลตำบลท่าไม้ ยังมีภารกิจที่สำคัญเกี่ยวข้องกับกองงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายในเขตพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลท่าไม้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อขอเสนอโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่จัดเป็นบริการสาธารณะบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว

- **แนวทางการมีส่วนร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น**

การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญต่อการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมากมีแนวคิดมุ่งเน้นให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้มีโอกาสพบปะกันได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็น และนำเอาข้อมูลจากส่วนต่างๆ จากการจัดเวทีประชาคมมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ของเทศบาลตำบลท่าไม้ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม” ซึ่งเป็นขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญที่ผ่านมาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นหรือได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาแสดงให้เห็นว่าในอนาคตจะพัฒนาอะไร จะเกิดอะไรขึ้นในท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่ในรูปแบบของการประชุมประชาคมท้องถิ่นก็สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจัยได้ตามกรอบแห่งสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

- **กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น**

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนภาคราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ / ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล (อสม.) / ผู้แทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าไม้ และประชาชนโดยทั่วไป

- **สรุปผลจากการมีส่วนร่วม**

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น เห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าไม้ งานวางแผน สถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งได้จากการประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ และจัดทำสรุปข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาหรือกิจกรรมอีกครั้ง เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและอนุมัติประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าไม้ ต่อไป

- **การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน**

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าไม้ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้เรียบร้อยแล้วจะนำไปสู่ กระบวนการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ เพื่อพิจารณาและนำตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ต่อไป



รายงานผลโครงการการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้
เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้ ชั้น ๓





การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้ และประชาคมท้องถิ่น
เพื่อการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้ ชั้น ๓

